

THÔNG TIN NỘI BỘ
(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022)

XUÂN NHÂM DẦN 2022



THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NƯỚC TA NĂM 2021; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Một số kết quả nổi bật:

Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong điều kiện không thực hiện giãn cách xã hội diện rộng và đóng cửa khu vực sản xuất như trong quý III; các khu công nghiệp, các tỉnh; các thành phố trọng điểm tiếp tục sản xuất trở lại trong trạng thái “bình thường mới”, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 có thể ước đạt khoảng 2,0%. Với mức tăng giá và diễn biến tình hình kinh tế hiện tại, ước chỉ số giá trung bình năm 2021 ở mức thấp, khoảng dưới 2%.

Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, mạnh mẽ, quyết liệt để thực hiện mục tiêu ưu tiên trước hết, trên hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự kịp thời ban hành những quyết sách đặc thù phục vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được nhiều

kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế được cải thiện, quy mô kinh tế mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. An sinh xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế... thường xuyên được quan tâm. Các gói hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện nên đời sống của người dân nhìn chung ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, các đối tác, tổ chức quốc tế ghi nhận. Tiềm lực quốc phòng ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế...

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả trên, kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2021 phải đối mặt với nhiều thách thức: dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc, số người tử vong tăng cao; các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn; các ngành, lĩnh vực và hoạt động xuất khẩu ở mức thấp; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể vẫn ở mức cao...

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của những biến chủng mới. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đều, chưa vững chắc và dự báo thấp hơn năm 2021, tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, dù kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam tiếp tục được nâng lên, nhưng nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát tốt để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn. Trong bối cảnh tình hình đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong năm 2022 cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh

thuận lợi, khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đất nước.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác tuyên truyền trong thời gian tới:

Một là, thông tin, tuyên truyền sâu rộng những kết quả đạt được của kinh tế - xã hội nước ta năm 2021. Tuyên truyền khẳng định, có được những kết quả đó là sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm cao của mỗi người dân, doanh nghiệp, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ và nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Hai là, tuyên truyền đề cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng về các thành tựu của đất nước đã đạt được, nhưng không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức; bám sát quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2022.

Ba là, tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 32/2021/QH15 của Quốc hội, trong đó chú trọng các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2022 gắn với việc tuyên truyền sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

II. CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRƯỚC BIẾN THỂOMICRON

Virus Sars-CoV-2 là thủ phạm gây ra tình trạng viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm đến với con người. Đến nay, y học thế giới đã phát hiện được 5 biến thể của Covid-19 là Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), Omicron (B.1.1.529). Trong đó, biến thể Omicron xuất hiện ở Nam Phi, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định là biến thể đáng quan ngại, có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 500% so với biến thể Delta.

Tính đến ngày 07/12/2021, biến thể Omicron đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại châu Phi, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cảnh báo nước này đang bước vào làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát do biến thể Omicron. Ở châu Mỹ, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới, nước này cũng đã ghi nhận những trường hợp nhiễm biến thể mới Omicron.

Còn ở châu Âu, Na Uy đang có nguy cơ trở thành ổ dịch biến thể Omicron lớn nhất khu vực. Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp thông báo hiện có 9 ca được xác định nhiễm biến thể Omicron. Tại châu Đại Dương, Australia cũng thông báo ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại một trường học ở thành phố Sydney. Tại châu Á, biến thể Omicron đã xuất hiện ở nhiều nước, như: Nhật Bản, Hàn Quốc... Ở khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận những ca mắc Omicron tại một số nước, như: Singapore, Malaysia, Thái Lan... Trước sự xuất hiện của Omicron, nhiều nước trên thế giới đã siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch: Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Oman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE),

Australia, Nhật Bản, Thái Lan, Seychelles, Brazil, Guatemala, cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã bắt đầu cấm các chuyến bay từ Nam Phi và khu vực lân cận, cũng như áp dụng các hạn chế đi lại đối với một số nước châu Phi.

Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Thực hiện Công điện số 1662/CD-TTg, ngày 02/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đề chủ động kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trước sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân. Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19 trên địa bàn theo quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng, Trạm Y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị.

Tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến/đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng Omicron, như: khu vực Nam châu Phi (Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique...) và một số quốc gia khu vực châu Âu. Thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, giám sát, theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng do virus (SVP), giám sát dựa vào sự kiện (EBS), thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-19; chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định. Kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên ngay khi được phân bổ vaccine, đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên; triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn tại Công văn số 10225/BYT-DP, ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế và tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các nền tảng y tế điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Cùng đó, phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, trường học. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe; yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19...

Đề góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trước biến thể mới Omicron, công tác tuyên truyền cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền đến mọi người dân về tình hình dịch, nhấn mạnh diễn biến lây lan của biến thể Omicron trên thế giới, khu vực và trong nước để mọi người biết, chủ động phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, cơ quan chức năng, các tỉnh, thành trên cả nước để tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các tầng lớp nhân dân.

Ba là, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân trước biến thể mới Omicron, để kịp thời định hướng, ổn định dư luận trước tình hình dịch và biến thể mới.

III. CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2022

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (gọi là tuyển quân) năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt 3 (từ ngày 27/01/2021) hết sức phức tạp; một số địa phương, đơn vị phải lùi thời gian giao nhận quân so với kế hoạch chung. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, đề cao dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật của các cấp ủy, chính quyền nên đến nay đã đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, bảo đảm quân số huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 vừa qua còn tồn tại một số hạn chế: Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) chưa được sâu rộng. Một số địa phương cấp huyện, cấp xã, cơ quan Quân sự, Công an, Y tế và các ban ngành, đoàn thể phối hợp chưa chặt chẽ trong việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân. Quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS ở một số nơi chưa tốt, đăng ký nguồn chưa hết, nhất là số sinh viên đang học đại học, cao đẳng, công dân vắng mặt đi làm ăn xa nơi cư trú. Việc lập hồ sơ, lý lịch công dân nhập ngũ còn sơ sài, thiếu thông tin. Công tác khám sức khỏe NVQS, xét duyệt gọi công dân nhập ngũ ở một số địa phương chưa thật chặt chẽ, còn để lọt công dân không đủ điều kiện nhập ngũ vào Quân đội. Để triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2022; các địa phương và đơn vị thực hiện tốt nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP, ngày 04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA, ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan Bộ Quốc phòng.

Thứ hai, đối với các địa phương giao quân: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, sự giám sát của Nhân dân đối với công tác tuyển quân. Triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao. (2) Kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, tổ chức Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần quy định. (3) Ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội; con em đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm 100% địa phương cấp xã có công dân gọi nhập ngũ. (4) Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển

quân “Tròn khâu” với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất bù đắp, loại trả sau giao nhận quân. (5) Chú trọng nâng cao chất lượng lập và quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch công dân nhập ngũ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển quân. (6) Chuẩn bị tốt mọi mặt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển quân ở cấp tỉnh và huyện bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện; tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch... (7) Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và thân nhân của công dân nhập ngũ...

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị nhận quân: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển nhận quân chặt chẽ, sát, đúng với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. (2) Tổ chức Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đủ số lượng, đúng thành phần quy định, phối hợp chặt chẽ với địa phương giao quân thực hiện bù đắp theo quy định (nếu có). Thường xuyên nắm chắc và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật của Quân đội và thực hiện nền nếp chính quy. (3) Chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TM, ngày 03/02/2021 của Tổng Tham mưu trưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện tân binh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, công tác tuyên truyền cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản qui định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó nhấn mạnh Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4548/BQP-TM của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022...

Hai là, tuyên truyền về lịch sử, bản chất, truyền thống tốt đẹp, những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam... để mỗi công dân tham gia nhập ngũ nhận thức được niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thiêng liêng cao cả đối với Tổ quốc, được cống hiến vì sự bình yên của Nhân dân, để công dân xung phong nhập ngũ, đóng góp sức lực, trí tuệ phục vụ Tổ quốc.

Ba là, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng ổn định tư tưởng, tâm trạng để các tầng lớp nhân dân động viên con em mình thực hiện Luật NVQS; đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái phá hoại công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

TÌNH HÌNH MỘT SỐ KHU VỰC

1. Hội nghị liên đảng quốc tế với chủ đề "Các thách thức toàn cầu của thế kỷ XXI: Đánh giá của các đảng" được tổ chức trực tuyến ngày 01/12/2021, theo sáng kiến của Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tại Liên bang Nga, nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng. Tham dự Hội nghị có hơn 30 đoàn đại biểu của các chính đảng trên thế giới. Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev khẳng định vị trí của Đảng Nước Nga Thống nhất trên chính trường Nga; nêu rõ quan điểm ủng hộ việc củng cố một hệ thống quan hệ quốc tế công bằng, ổn định dựa

trên Hiến chương Liên Hợp quốc, nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác để củng cố các cơ chế hiện có của ASEAN và kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nỗ lực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có đại dịch Covid-19.

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Võ Văn Thường đánh giá cao sáng kiến của Đảng Nước Nga Thống nhất. Đồng thời, đề nghị các đảng ưu tiên việc củng cố nhận thức chung về yêu cầu tăng cường hòa bình, an ninh; quan tâm thúc đẩy việc ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; phát triển quan hệ và hợp tác giữa các đảng chính trị trên các vấn đề chung. Đồng chí Võ Văn Thường cũng trao đổi về các mục tiêu và đường lối phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam, những thành tựu quan trọng đã đạt được và khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga và giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất.

Trước sự chứng kiến của đồng chí Võ Văn Thường và Chủ tịch Hội đồng Tối cao Đảng Nước Nga Thống nhất Boris Gryzlov, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và ông Andrey Klimov, Phó Bí thư Hội đồng Toàn thể Đảng Nước Nga Thống nhất đã ký trực tuyến Biên bản hợp tác giữa Đảng ta với Đảng Nước Nga Thống nhất giai đoạn 2022 - 2024 nhằm mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

2. Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 tổ chức từ ngày 25 - 26/11/2021 theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng nhất của hợp tác ASEM trong 3 năm qua và diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Diễn đàn (1996 - 2021). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu nước ta tham dự Hội nghị.

Với chủ đề "*Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung*", các nhà lãnh đạo ASEM đã thảo luận các nỗ lực chung và hợp tác đa phương trong giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, ứng phó đại dịch Covid-19, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, tăng cường kết nối xã hội và văn hóa. Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo Á - Âu đã thông qua Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEM 13, Tuyên bố Phnom Penh về Covid-19 và Phục hồi kinh tế và Định hướng hợp tác ASEM về kết nối.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có những chia sẻ và đánh giá sâu sắc, thực chất về cục diện thế giới, khu vực, các xu thế phát triển và những vấn đề mới đang đặt ra đối với khu vực Á - Âu. Thủ tướng nêu lên 4 đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á - Âu trong thời gian tới: (1) ASEM cần đoàn kết, chung tay hợp tác toàn cầu, trong đó, lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển và giải quyết, khắc phục các vấn đề mang tính toàn cầu; (2) Sản xuất, phân bổ thuốc chữa bệnh, vaccine phòng, chống Covid-19 phải có sự hợp tác, chia sẻ và tiếp cận bình đẳng; (3) Các nước phát triển cần giúp đỡ các nước đang phát triển để có năng lực đối phó với các vấn đề toàn cầu; (4) Đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực cho các nước đang phát triển và các nước nghèo, thúc đẩy tăng cường hợp tác công - tư để huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Các đánh giá và đề xuất thiết thực của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được các nhà lãnh đạo Á - Âu đánh giá cao, đồng tình ủng hộ và phản ánh trong văn kiện của Hội nghị.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)

TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2022

Năm 2021, trong tình hình còn nhiều khó khăn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã, nhất là trong quý III, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực và đời sống của nhân dân, song, Đảng bộ thị xã đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, đồng thời nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, tình hình các mặt của thị xã tiếp tục có chuyển biến tốt, dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã cơ bản đã được kiểm soát; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra⁽¹⁾:

1. Về kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ⁽²⁾. Thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, số lượng hàng hóa trên thị trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả thực hiện tốt.

Công tác thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, đạt 110,9% dự toán. Công tác huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được quan tâm đúng mức. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo đảm bảo hiệu quả sản xuất, gieo trồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng, chống hạn hán được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Tiếp tục giữ và nâng chuẩn các xã đạt chuẩn nông thôn mới⁽³⁾. Công tác chống khai thác IUU được tập trung lãnh đạo và có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Chủ động ứng phó linh hoạt trong chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu; kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch⁽⁴⁾, đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả cao (đạt 211,52%).

2. Về văn hóa – xã hội

Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì⁽⁵⁾; công tác chuẩn bị các điều kiện để

⁽¹⁾ Đạt 11/12 chỉ tiêu chủ yếu.

⁽²⁾ Giá trị sản xuất công nghiệp: Đạt 1.615 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 107,7%, so cùng kỳ tăng 1,78%; Kim ngạch xuất khẩu: Đạt 150,863 triệu USD/150 triệu USD, đạt 100,58% kế hoạch năm.

⁽³⁾ Đạt 74/76 tiêu chí, bình quân đạt 18,5 tiêu chí/xã, trong đó: Xã Tân Tiến đạt 17/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt 19/19 tiêu chí; tuy nhiên, kết quả thực hiện nông thôn mới không đạt theo kế hoạch đề ra: Xã Tân Hải chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

⁽⁴⁾ Triển khai lập mới 03 đồ án quy hoạch phân khu khu vực ven biển các xã theo kế hoạch đề ra; công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 thị xã La Gi cơ bản đã hoàn thành.

⁽⁵⁾ Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN năm học 2020-2021 đạt tỷ lệ 98,52%, tăng 0,52% so với năm học trước; số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%; số học sinh cấp THCS lên lớp thẳng đạt tỷ lệ: 94,1%, tăng 0,02% so với năm học trước. Kết quả tốt nghiệp THCS: 1616/1617 tỉ lệ 99,9%.

tổ chức năm học mới 2021-2022 được thực hiện tốt, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên kế hoạch năm học 2021-2022 có thay đổi về thời gian và hình thức học tập. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện tốt, có giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, chăm lo tốt đời sống nhân dân, kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

3. Về quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Công tác quốc phòng - an ninh được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra⁽⁶⁾; hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu xã Tân Bình, phường Bình Tân. Công tác phối hợp hoạt động giữa 3 lực lượng (Công an - Quân sự - Biên phòng) theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra “điểm nóng”, “đột xuất, bất ngờ”. Chỉ đạo thực hiện cấp căn cước công dân đảm bảo kế hoạch đề ra. Tai nạn giao thông giảm số vụ và số người bị thương⁽⁷⁾.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

4. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

Công tác chính trị tư tưởng được tập trung lãnh đạo; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến từng đối tượng. Việc nắm thông tin, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả. Thực hiện tốt các Kế hoạch chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy.

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội các tổ chức Hội, đoàn thể, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới thường xuyên được chỉ đạo, đôn đốc, đạt chỉ tiêu tình giao. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, kỹ lưỡng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng quy định; nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng được tập trung chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2020 cơ bản đạt yêu cầu.

Công tác dân vận trên các lĩnh vực được quan tâm thực hiện khá đồng bộ. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có sự đổi mới, hướng về cơ sở; dân chủ được mở rộng, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ

⁽⁶⁾ Giao quân năm 2021 đạt chỉ tiêu giao; Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 05/07/2021 về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu.

⁽⁷⁾ So với cùng kỳ năm trước giảm 04 vụ (14/18), giảm 04 người bị thương (08/12).

chức; tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào tổ chức đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cần lưu ý:

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã, nhất là trong quý III/2021 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, hạn chế các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, dẫn đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giảm so với cùng kỳ⁽⁸⁾, đời sống nhân dân gặp khó khăn, nhất là các hộ lao động phổ thông.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng,... tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bị đình trệ; hoạt động du lịch bị gián đoạn và gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng bị chậm so với kế hoạch đề ra, có việc chưa thể thực hiện được⁽⁹⁾; triển khai công tác học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ có mặt còn khó khăn, chất lượng còn hạn chế⁽¹⁰⁾; hiệu quả công tác tuyên truyền một số lĩnh vực chưa cao. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng cơ sở có lúc, có việc chưa tốt; phát triển đảng viên mới không đồng đều ở các loại hình, nhất là địa bàn dân cư thôn, khu phố, đồng bào có đạo, kết nạp đảng viên còn ít. Một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa kịp thời; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế. Công tác dân vận, vận động quần chúng có lúc chưa thật sự hiệu quả; công tác xây dựng và phát huy vai trò cốt cán chính trị hiệu quả chưa cao.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do:

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã, nhất là trong quý III làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số chỉ tiêu tuy đạt nhưng khá thấp so với cùng kỳ năm trước.

Công tác lãnh đạo, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có việc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa kịp thời; chất lượng tham mưu, đề xuất theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ có việc còn bị động, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức chuyển biến chưa đều; một số cán bộ, công chức chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO NĂM 2022

A. Yêu cầu chung: Tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, không được

⁽⁸⁾ Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 2.983 ha, đạt 86,97% KH, bằng 89,85% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt thu hoạch ước đạt 8.242 tấn, đạt 84,27% KH năm, bằng 86,62% so với cùng kỳ; chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP chưa đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt (84,29%/90,62% so với KH); chỉ tiêu giải quyết việc làm chưa đạt (2.265/2.500 người so KH).

⁽⁹⁾ Việc học tập, quán triệt nghị quyết, tổ chức các lớp học tập theo kế hoạch được phê duyệt; tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2021.

⁽¹⁰⁾ Do không tổ chức mở lớp, chỉ gửi tài liệu để học tập hoặc học tập bằng hình thức trực tuyến.

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của của tổ chức Đảng, đảng viên, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận.

Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của thị xã; chủ động đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Khẩn trương cụ thể hóa, quán triệt, thực hiện có kết quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV). Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại III, triển khai xây dựng Đồ án đô thị thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung rà soát các tồn tại trong năm 2021, đề ra giải pháp khắc phục bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể gắn với đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất trong năm 2022.

B. Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Tổng thu ngân sách trên địa bàn : 90 tỷ đồng
2. Chi cho đầu tư phát triển : 34 tỷ đồng
3. Giá trị sản xuất công nghiệp : 1.600 tỷ đồng
4. Kim ngạch xuất khẩu : 155 triệu USD
5. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh : 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 90,3%.
6. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý : 95%
7. Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và : 64%.
cây lâu năm).
8. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn : 0,7%;
9. Giải quyết việc làm : 1.800 người; trong đó tỷ
lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức : 71,6%.
10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm : 0,3%
11. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng; tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xếp
loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên : 75%.
12. Phát triển đảng viên mới : 150 đảng viên.

C. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện

Căn cứ tình hình thực tế của thị xã, kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XI), thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 07/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm

vụ năm 2022; Đảng bộ thị xã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả như sau:

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Chủ động sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời khi số ca chuyển nặng, nhập viện tăng nhanh, trong đó chủ động tập huấn cho nhân viên y tế, nâng cao năng lực tư vấn, xét nghiệm, thu dung, điều trị bệnh Covid-19.

Tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; có kế hoạch, phương án cụ thể để mua sắm, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật đối với vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin, thuốc điều trị... phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, khoa học, tiết kiệm, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Triển khai thực hiện tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an toàn; tiếp tục rà soát các đối tượng ưu tiên và thực hiện tiêm theo đúng quy định.

2. Về kinh tế

2.1. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Tiếp tục thực hiện các giải pháp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Tập trung hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, kiến nghị tỉnh thu hồi đối với nhà đầu tư không có năng lực, không triển khai dự án. Tập trung kêu gọi để phát triển lĩnh vực công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có thị trường và giải quyết nhiều việc làm. Khuyến khích đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp; tích cực tìm kiếm thị trường mới đi đôi với việc mở rộng thị trường truyền thống tiêu thụ sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trước hết là các sản phẩm chế biến từ thủy sản.

Tiếp tục theo dõi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án: Lấn biển tạo Khu dân cư – Thương mại – Dịch vụ mới La Gi, Công trình mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá cửa biển La Gi, Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá La Gi, kè bảo vệ sông Dinh,...

2.2. Lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kinh tế thủy sản: Đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản theo hướng toàn diện, nâng cao hiệu quả khai thác gắn với chế biến tạo giá trị gia tăng cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính sách hỗ trợ ngư dân của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU; thực hiện nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định; tập trung chỉ đạo khơi thông luồng lạch sông Dinh và cửa biển La Gi tạo độ thông thoáng cho tàu thuyền ra vào cửa biển.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với phương án phòng, chống dịch Covid-19 để đối phó với mọi tình huống bất lợi, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành, ngành nông nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyên gia tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình thanh long VietGAP. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng chống hạn hán trong mùa khô. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng duy trì và nâng chuẩn đối với các tiêu chí đã đạt, phấn đấu xã Tân Hải đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

2.3. Thương mại - dịch vụ và du lịch

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thương mại luôn chủ động có phương án bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thị xã. Triển khai xây dựng chợ tại phường Bình Tân, Phước Lộc.

Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng cường liên doanh, liên kết phát triển du lịch với các địa phương khác. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trên địa bàn, cải thiện môi trường đầu tư.

2.4. Xây dựng, tài nguyên và môi trường

Tiếp tục tham mưu rà soát, điều chỉnh các quy hoạch và thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch theo phân cấp của UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh phê duyệt để công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2.5. Đầu tư phát triển

Tăng cường thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; làm tốt công tác đền bù giải tỏa, đôn đốc các nhà đầu tư có cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ; kiến nghị tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai không có lý do chính đáng.

Thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Phối hợp các sở, ngành của tỉnh thực hiện đảm bảo tiến độ phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thị xã La Gi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với chương trình phát triển đô thị thị xã đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt.

2.6. Tài chính, ngân sách

Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu; tập trung khai thác các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, các nguồn thu còn tiềm năng, các nguồn thu từ đất, thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao. Triển khai thực hiện kịp thời

các chính sách về gia hạn, miễn giảm thuế và hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh.

Điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Luật Ngân sách; đảm bảo kinh phí cho chi lương và chi hoạt động thường xuyên; chi đầu tư phát triển; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Kịp thời thực hiện các chính sách và các giải pháp tiền tệ, tín dụng hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội

Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống trường lớp theo hướng chuẩn hóa. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học; thực hiện tốt kế hoạch duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Chú trọng công tác bảo vệ an toàn cho giáo viên và học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn phức tạp.

Y tế: Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nhiệm vụ hàng đầu là chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo kế hoạch. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình; đạt tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi theo tiêu chí tỉnh giao.

Văn hóa, thông tin, thể thao: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng nâng cao chất lượng. Tiếp tục duy trì, nâng chuẩn văn minh đô thị ở các phường đã đạt chuẩn. Tổ chức hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ phù hợp với tình hình dịch Covid-19; quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, quảng cáo. Thực hiện tốt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh và thị xã. Phối hợp tham gia Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX.

Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo. Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

4. Công tác quản lý nhà nước, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội

Tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện Chính quyền điện tử.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, giao quân đạt chỉ tiêu. Tăng cường công tác nắm địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng” và

các hoạt động gây rối an ninh trật tự. Đấu tranh trấn áp tội phạm và ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn ma túy, cờ bạc,...; phòng chống trộm cắp tài sản và xâm hại trẻ em; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong dân cư có nguy cơ dẫn đến gây thương tích; duy trì 100% tỷ lệ xã, phường vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.

5. Công tác xây dựng Đảng

5.1. Công tác chính trị tư tưởng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, địa phương phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Tổ chức tốt Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi thị xã năm 2022.

Tăng cường nắm tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tích cực, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tham gia đấu tranh, phản bác trên không gian mạng.

Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”.

Triển khai biên soạn bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930-2005 và biên soạn mới từ năm 2006 đến 2020 theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố” tại các xã, phường.

Tổ chức sơ, tổng kết các nội dung trên lĩnh vực khoa giáo.

5.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Tập trung cho công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm đạt chỉ tiêu.

Thực hiện tốt công tác cán bộ theo thẩm quyền, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong thị xã; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM cấp cơ sở và thị xã, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Đánh giá tổng kết phong trào thi đua trong Đảng năm 2021 và phát động thi đua năm 2022; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ.

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Thị ủy (khóa XI) phù hợp với tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; có giải

pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác này. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chỉ đạo giải quyết tốt đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng đúng quy định; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp đầy đủ kết quả giải quyết đơn, thư đã chuyển đến cơ quan chức năng.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những khuyết điểm ngay từ lúc mới phát sinh.

5.4. Công tác dân vận

Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng chính đáng và các vấn đề bức xúc trong nhân dân, các vụ việc liên quan đến công tác tôn giáo; kịp thời xem xét giải quyết ổn định tình hình.

Chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Định hướng nội dung giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022. Tổ chức đối thoại với nhân dân năm 2022 theo Kế hoạch đề ra.

Tập trung thực hiện công tác dân vận trong nhân dân để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn thị xã.

5.5. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng

Mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ Ban Thường vụ Thị ủy và Mặt trận, đoàn thể tỉnh giao; tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể hướng về địa bàn dân cư, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương. Rà soát, nhân rộng các mô hình ở địa bàn dân cư phát huy hiệu quả.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh. Phối hợp nắm tình hình, phục vụ công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022. Tập trung triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022.

Nâng cao chất lượng, phát huy tốt vai trò lực lượng cốt cán phong trào và nâng cao hiệu quả của công tác vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới nâng cao.... Vận động các loại quỹ đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

5.6. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về *đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”* gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về *học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* trong toàn Đảng bộ; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “*về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên*”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 01/11/2021 của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; các Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012, Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013, Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) và các Kế hoạch chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X).

(Nguồn: Trích Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/12/2021 của Thị ủy La Gi)

VĂN BẢN MỚI

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, ngày 07/12/2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định gồm 05 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2022. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2022. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định:

Thời điểm và mức điều chỉnh:

(1) Từ ngày 01/01/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

(2) Từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

(3) Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nguồn kinh phí thực hiện:

(1) Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo: Quyết định số 91/2000/QĐ TTg, ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg, ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động và các đối tượng quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 1 Điều 1 Nghị định này; hưởng lương hưu theo: Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP, ngày 30/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP, ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

(2) Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo: Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50-CP, ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương)
